

Số: 16

Ngày 24/4/2023

Bản tin hàng tuần  
ra ngày thứ Hai

# VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

*Để khắc phục thực tế ở một số bộ, cơ quan, địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức đã xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, có tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền; có trường hợp đẩy việc lên cơ quan cấp trên hoặc sang các bộ, cơ quan khác, thiếu sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan, địa phương... Bản tin số này giới thiệu với các đơn vị Công điện của Thủ tướng Chính phủ số 280/CD-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.*

*Cũng trong số này, Bản tin giới thiệu một số văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương về vấn đề gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023; các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân; TP Hà Nội tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, theo đó các đơn vị phải phòng bệnh từ sớm, từ xa và từ cơ sở, mục tiêu dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại...*

*Trân trọng giới thiệu cùng các đơn vị.*

# VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

## 1. GIA HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA HỘ KINH DOANH ĐẾN 30/12/2023

Ngày 14/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

Theo đó, 04 nhóm đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất gồm: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; xây dựng; xuất bản; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên; sản xuất đồ uống; in; thoát nước và xử lý chất thải; doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo, y tế; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; lập trình máy vi tính; doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm; doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Cụ thể, với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm

2023. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định này. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 30/12/2023.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023.

## 2. 05 BIỆN PHÁP BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Ngày 17/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo đó, chủ thể dữ liệu có 11 quyền, trong đó nổi bật là các quyền: Quyền rút lại sự đồng ý; quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị. Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân thực hiện yêu cầu của chủ thể dữ liệu trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu.

05 biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân gồm: Biện pháp quản lý; biện pháp kỹ thuật; biện pháp do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền

thực hiện; biện pháp điều tra, tố tụng; biện pháp khác.

06 trường hợp đề nghị xóa dữ liệu của chủ thể không được đáp ứng, đó là: Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu; dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định của pháp luật; ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc cá nhân khác...

Xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em phải có sự đồng ý của trẻ từ đủ 07 tuổi trở lên và có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực từ 01/7/2023.

### **3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TÀI CHÍNH**

Ngày 20/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính - ngân sách hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc bộ theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây: Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn, hàng năm về các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ; dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật; trình Chính phủ các kế hoạch tài chính quốc gia; kiểm tra việc phân bổ dự toán ngân sách được giao của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; hướng dẫn việc quản lý, điều hành ngân sách của các bộ, ngành, địa phương; thống nhất quản lý, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; thống nhất quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm đối với quỹ ngân sách, ngân quỹ nhà nước tại Kho bạc Nhà nước.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính gồm 28 đơn vị trực thuộc trong đó có 24 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 04 tổ chức sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước thuộc bộ

Vụ Chính sách thuế tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/5/2023.

#### **4. CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG NÉ TRÁNH, ĐÙN ĐẨY TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG**

Ngày 19/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 280/CD-TTG về Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

Cụ thể, trong thời gian gần đây, thực tế ở một số bộ, cơ quan, địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức đã xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, có tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền; có trường hợp đẩy việc lên cơ quan cấp trên hoặc sang các bộ, cơ quan khác, thiếu sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan, địa phương...

Hậu quả dẫn đến quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây cản trở và làm giảm hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; cá biệt có nơi rất trì trệ, làm suy giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, tăng cường trách nhiệm, đẩy mạnh tinh thần dám nói, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của đất nước, của Nhân dân tại các bộ, cơ quan, địa phương và của cán bộ, công chức; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết

công việc; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Trực tiếp, chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý của bộ, cơ quan. Chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ. Không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan mình sang bộ, cơ quan khác; không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan khác; trả lại văn bản cho cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến nếu không đúng thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị xin ý kiến. Khi giải quyết công việc, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của bộ, cơ quan mình. Không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Bộ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, chính kiến rõ ràng; không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền



khuyết tật bên trong và khuyết tật bề mặt bộ trục bánh xe.

Việc đánh giá chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với bộ trục bánh xe, lô bộ trục bánh xe dựa trên kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng mẫu ngẫu nhiên theo số lượng. Bên cạnh đó, hai bánh xe trong cùng bộ trục bánh xe phải cùng kiểu loại và thông số kỹ thuật...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2023.

## **7. TỪ 01/6/2023, GIẢM NHIỀU LOẠI LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÊN MIỀN QUỐC GIA**

Ngày 13/4/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 20/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP). Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Thông tư này:

Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” nộp 01 lần khi đăng ký, phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” nộp theo năm (12 tháng), nộp lần đầu khi đăng ký, nộp các năm tiếp theo khi tên miền đến hạn duy trì.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia “.vn” phải nộp lệ phí khi đăng ký lại tên miền, phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” của các năm sử dụng tiếp theo khi hết thời gian đã nộp phí của tên miền nhận chuyển nhượng.

Giảm 50% mức thu một số lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc

gia “.vn”. Cụ thể giảm 50% lệ phí từ 200.000 đồng xuống còn 100.000 đồng đối với: Tên miền cấp 2 có 1 ký tự; tên miền cấp 2 có 2 ký tự; tên miền cấp 2 khác; tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung dạng com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn.

Ngoài ra, lệ phí đăng ký tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung dạng edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính giảm từ 120.000 đồng xuống còn 50.000 đồng...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2023.

## **8. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN LÀ ỦY VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI**

Ngày 10/4/2023, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-QGPCTT ban hành danh sách thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai.

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 32 thành viên, trong đó Trưởng ban là một Phó thủ tướng Chính phủ, 04 phó trưởng ban là đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và 27 ủy viên là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó tổng giám đốc TTXVN là ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Khi có sự thay đổi nhân sự tham gia Ban chỉ đạo, Bộ, cơ quan có liên quan kịp thời có văn bản cử người thay thế gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng

thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2023.

## **9. CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN CÁC BIỆN PHÁP, QUY ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19**

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 1149/UBND-KGVX ngày 18/4/2023, yêu cầu:

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang theo hướng dẫn của Bộ Y tế về Ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng và các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh trong nước, Thành phố và địa phương để có phương án triển khai kịp thời. Kiên quyết, kiên trì và kiên định đảm bảo kiểm soát tình hình dịch bệnh để phát triển kinh tế - xã hội. Phòng bệnh từ sớm, từ xa và từ cơ sở, mục tiêu dứt khoát không

để dịch bệnh bùng phát trở lại. Chịu trách nhiệm toàn diện trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; đảm bảo nhân lực, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất đáp ứng phòng, chống dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19, sử dụng nhiều hình thức, kênh truyền thông khác nhau để tăng khả năng tiếp cận thông tin của người dân, trong đó tập trung vào thông điệp 2K của Bộ Y tế: khẩu trang, khử khuẩn và các thông điệp liên quan để người dân chủ động phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch của Trung ương, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm Y tế đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong và thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị.

Các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố tăng cường tuyên truyền các biện pháp, quy định phòng chống dịch của Trung ương và Thành phố, triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong

việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng hiểu được

nguy cơ, sự nguy hiểm của bệnh COVID-19.

## VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

### **ĐỀ XUẤT GIẢM 2% MỨC THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẾN HẾT NĂM 2023**

Để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 phù hợp với bối cảnh, điều kiện của đất nước, đồng thời tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngoài các giải pháp đã và đang được triển khai thực hiện trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã nghiên cứu và xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Theo dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các hàng

hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%, giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 10%. Thời gian áp dụng dự kiến kể từ ngày Nghị quyết ban hành đến hết ngày 31/12/2023.

Hiện dự thảo đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và của Bộ để lấy ý kiến Nhân dân; cũng như gửi văn bản để lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua.

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

**1. Hỏi:** Các trường hợp bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng?

**Trả lời:** Theo mục 1 Phần III Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế quy định những trường hợp bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng:

- Khi có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp, mắc hoặc nghi mắc Covid-19.

- Khi đến nơi đã công bố mức độ dịch cấp 3 hoặc cấp 4 với tất cả các đối tượng trừ trẻ em dưới 05 tuổi.

Ngoài ra, với một số địa điểm cụ thể, đối tượng cụ thể dưới đây, Bộ Y tế cũng yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang:

- Tại cơ sở y tế, tại nơi cách ly, nơi mà người đang cách ly ở hoặc đang theo dõi giám sát y tế: Với tất cả mọi người khi đến những địa điểm này trừ người cách ly trong phòng đơn, người bị suy hô hấp, người đang thực hiện thủ thuật, trẻ em dưới 05 tuổi. Riêng nhân viên y



tế phải sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định.

- Khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng như máy bay, tàu hoả, tàu điện, xe khách, xe bus, taxi... Trường hợp này áp dụng với cả người lái xe, cả hành khách và phục vụ trên xe.

- Tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

- Tại nơi có không gian kín, thông khí kém như quán bar, vũ trường, karaoke, spa, mát xa, phòng tập thể hình, các quán ăn, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà thi đấu, trường quay, rạp xiếc: Cả người bán, nhân viên phục vụ, người quản lý...

- Tại nơi tổ chức các sự kiện tập trung đông người như bảo tàng, thư viện, triển lãm, khu vui chơi, giải trí, lễ cưới, lễ tang, hội chợ, công trình di tích, khu du lịch...

- Tại nơi tiếp nhận hồ sơ, nơi giao dịch.

**2. Hỏi:** *Người mắc COVID-19 không đeo khẩu trang theo hướng dẫn của Bộ Y tế bị phạt như thế nào?*

**Trả lời:** Theo Khoản 5 Điều 2 Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định người nào không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, bao gồm: đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế và các biện pháp khác bị phạt từ 1-3 triệu đồng.

**3. Hỏi:** *Thông điệp 2K là gì?*

**Trả lời:** Theo công văn số 5196/BYT-TT-KT của Bộ Y tế ban

hành ngày 22/9/2022 thì Thông điệp 2k là Khẩu trang và Khử khuẩn.

**4. Hỏi:** *Thời gian cách ly Covid-19 hiện nay là bao nhiêu ngày?*

**Trả lời:** Theo hướng dẫn tại Mục VII Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 250/QĐ-BYT năm 2022 thì thời gian cách ly Covid-19 hiện nay đối với người bệnh COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi:

- Thời gian cách ly, điều trị đủ 7 ngày và kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính vì rút SARS-CoV-2 do NVYT thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của NVYT bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa.

- Trong trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin theo quy định; và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vắc xin theo quy định./.